

วินาศกรรมกรุงปารีส...ภัยคุกคามซ้ำเติมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ประชาชนทั่วโลกต่างตื่นตระหนกกับเหตุก่อการร้ายหลายจุดในกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายทำการระเบิดพลีชีพที่สนามกีฬาแห่งชาติ Stade de France และกราดยิงประชาชนในร้านอาหารอย่างน้อย 2 แห่ง รวมทั้งที่โรงละคร Bataclan และมีการจับประชาชนเป็นตัวประกันนับร้อยคน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 129 ราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 350 คน นับเป็นเหตุวินาศกรรมครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส และเขย่าขวัญผู้คนทั่วโลกมากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 ที่สหรัฐฯ เมื่อปี 2544 ทั้งนี้ กลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State : IS) ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว เพื่อตอบโต้ชาวฝรั่งเศสที่ดูหมิ่นศาสนาของศาสนาอิสลาม รวมทั้งการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของฝรั่งเศสต่อกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรัก ขณะที่ประธานาธิบดี Francois Hollande ของฝรั่งเศสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและปิดพรมแดนของประเทศ พร้อมทั้งระบุว่าการก่อการร้ายดังกล่าวเป็นการประกาศสงคราม (Act of War) และได้ตอบโต้ทันทีด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักต่อฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่ม IS ในเมือง Raqqa ของซีเรียเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ขณะเดียวกันยังประกาศเดินหน้าให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ และรัสเซียในการจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS เหตุวินาศกรรมดังกล่าวสะท้อนว่าความปลอดภัยของประชาคมโลกกำลังถูกคุกคาม และมีแนวโน้มที่จะลุกลามเป็นวงกว้าง จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านงบประมาณ	ผลกระทบต่อฝรั่งเศส	ด้านเศรษฐกิจ
<p>ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับงบประมาณทางทหารมาโดยตลอด โดยงบประมาณด้านกลาโหมของฝรั่งเศสสูงเป็นอันดับ 6 ของโลกหรือราว 2% ของ GDP และสูงเป็นอันดับ 2 ของสหภาพยุโรป (European Union : EU) รองจากสหราชอาณาจักร (งบประมาณด้านกลาโหมของประเทศสมาชิก EU เฉลี่ยต่ำกว่าระดับ 1.5% ของ GDP) แต่หลังเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายกราดยิงที่สำนักพิมพ์ Charlie Hebdo กลางกรุงปารีสเมื่อต้นปี 2558 ประธานาธิบดี Hollande ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมปี 2559-2562 อีกราว 3.8 พันล้านยูโร ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ฝรั่งเศสจะหันมาทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีกครั้งหลังเกิดเหตุวินาศกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันว่ากองทัพฝรั่งเศสจะมีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามจากเครือข่ายก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	<p>เศรษฐกิจฝรั่งเศสพึ่งพาภาคบริการสูงถึงราว 80% ของ GDP โดยภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 7.5% ของ GDP เหตุวินาศกรรมในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส เนื่องจากประชาชนทั่วโลกต่างวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับบางประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ และได้หวั่น ได้ประกาศเตือนประชาชนให้ระงับการเดินทางไปยังกรุงปารีสหากไม่มีเหตุจำเป็น สำหรับภาคธุรกิจอาจได้รับผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนออกไป</p>	<p>ความเห็นของฝ่ายวิจัยธุรกิจ แม้ทั่วโลกจะตื่นตระหนกต่อเหตุวินาศกรรมดังกล่าว แต่คาดว่าสถานการณ์ในกรุงปารีสจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่ช้า และส่งผลกระทบในวงจำกัด เนื่องจากฝรั่งเศสมีมาตรการทางทหารที่เข้มแข็งและรัดกุม ซึ่งเชื่อได้ว่าจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ ECB เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาโดยเร็ว</p>

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

เหตุก่อการร้ายครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมีแนวโน้มจะส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกสูญเสียความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนออกไป เนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน อีกทั้งกลุ่ม IS ออกมาประกาศยืนยันหลังก่อเหตุว่าฝรั่งเศสยังเป็นเป้าหมายการโจมตีอันดับ 1 ของกลุ่ม IS พร้อมทั้งระบุรายชื่อประเทศที่เป็นเป้าหมายโจมตีอีกหลายประเทศ ได้แก่ สเปน อิตาลี อังกฤษ และสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยซ้ำเติมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยุโรปที่ยังประปราย เนื่องจากฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากเยอรมนี ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักวิเคราะห์จึงคาดกันว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจต้องเข้ามาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในเร็ววัน นี้ เพื่อพยุงเศรษฐกิจยุโรปให้ยังเติบโตต่อไปได้ ขณะที่ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยอาจไม่มากนัก โดยในระยะสั้นอาจได้รับผลกระทบด้านความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดโลก นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวของไทยอาจชะงักลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวยุโรปอาจหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศ และระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในประเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย สำหรับภาคส่งออกของไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมูลค่าส่งออกของไทยไปฝรั่งเศสในปี 2557 มีสัดส่วนเพียง 0.72% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะที่เหตุก่อการร้ายครั้งนี้ไม่น่าทำให้ฝรั่งเศสชะลอการนำเข้าลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่ค่อนข้างประปรายและอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้



Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด